



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือกและบริหารผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือกและบริหารผู้สูงอายุ จำนวน
๕ อัตรา ในวันและเวลาราชการนั้น

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครฯ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
คัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเดช มงคลปัญญา)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน ๒ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
	๐๐๑	นางสาวภาชีนี โอภาชี

๒. ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน ๑ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
		ไม่มีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก

๓. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
		ไม่มีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก

๔. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
	๐๐๑	นางสาววิสุทธิดา แสงจันทร์

๒. วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้

วันที่ เวลา	วิธีการคัดเลือก	สถานที่
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๑.๓๐ น.	ส่วนที่ ๑ ข้อสอบปรนัย ๕๐ ข้อ (๕๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานด้าน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหลักการ คิดเชิงเหตุผล และความสามารถในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ข้อสอบความรู้เฉพาะด้าน (๕๐ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทำ หลักสูตรการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษากลยุทธ์การสอน การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน และ การกำหนดกระบวนการ หรือแนวทางในการ สนับสนุนการจัดการศึกษา หมายเหตุ ๑. ไม่อนุญาตให้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือในระหว่างการทดสอบ ๒. ผู้เข้าสอบต้องนำแฟ้มสะสมผลงานด้านกิจกรรม มาประกอบในการสัมภาษณ์	ห้องดาวดึงส์ อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์	ห้องดาวดึงส์ อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	ประกาศผลการสอบคัดเลือก	ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของกองกลาง สำนักงาน อธิการบดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๑ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.nsrุ.ac.th
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕	รายงานตัว	กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๒ (อาคารอัมรินทร์พิทักษ์)
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	เริ่มปฏิบัติงาน	